

# อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง นายเดวิด คัมมิ่ง และนายปีแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ รุกขยาย เครือข่ายครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง



กรุงเทพฯ 26 กรกฎาคม 2560 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งนายเดวิด คัมมิ่ง ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ ประเทศมาเลเซีย และสปป.ลาว และนายปีแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ไทย เวียดนามและมัลดีฟส์ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการรุกขยายเครือข่าย อนิกซ์ ให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง

นายเดวิดเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังจากการแต่งตั้งใน ครั้งนี้ เขาจะรับหน้าที่เพิ่มเติมในการส่งเสริมการเติบโตของอนิกซ์ ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอนิกซ์ เพิ่งเปิดให้ บริการโรงแรมแห่งใหม่หนึ่งแห่ง ภายใต้อาคารอมาเรียเมื่อเร็ว ๆ นี้ และมีอีก 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีโรงแรมแห่งใหม่ ภายใต้อาคารอมาเรียอีก 3 แห่งในสปป.ลาว ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ

นายเดวิดมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมบริการมากกว่า 25 ปี เขาร่วมงานกับอนิกซ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมอมาเรีย พัทยา และโรงแรมอมาเรีย วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ นอกจากนี้เขายังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของอนิกซ์ โดยเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาการ ปฏิบัติการที่อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเขาได้นำประสบการณ์ที่ได้สั่งสมในแวดวงโรงแรมมาใช้ในการพัฒนา โรงแรมในเครือที่เปิดใหม่หลายแห่งด้วยกัน นายเดวิดจะยังคงประจำการอยู่ที่โรงแรม อมาเรีย วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

ทางด้านนายปีแอร์ อังเดร ก่อนได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและผู้จัดการ ใหญ่เขตภาคใต้ ภายใต้อาคารใหม่ เขาจะรับหน้าที่เพิ่มเติมในการกำกับดูแลโรงแรมในเครืออนิกซ์ ณ ประเทศ มัลดีฟส์และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันทางอนิกซ์ ได้เปิดให้บริการโรงแรมอมาเรีย ฮาวอดด้า มัลดีฟส์ และเตรียมเปิด โรงแรมไอโซ ฮอยอัน ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2561 นอกจากนี้อนิกซ์ อยู่ในระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะ

ขยายเครือข่ายโรงแรมเพิ่มเติมในสองประเทศนี้

นายปีแอร์ อังเดร เกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเติบโตมาจากครอบครัวที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เขาได้ร่วมงานกับอนิกซ์ เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2536 เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่โรงแรมอมารี พัทยา โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ และโรงแรม อมารี ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมหลัก (flagship) ของแบรนด์อมารีและเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่นายปีแอร์ อังเดรจะไปประจำการ

นายดักลาส มาร์เทิล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่นำต้นตัมต้นของการพัฒนาและการขยายเครือข่ายของอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และเป็นปีที่อนิกซ์ รุกเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างมาเลเซีย เวียดนาม และสปป.ลาวบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของเดวิด และปีแอร์ อังเดร นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความมุ่งมั่นของอนิกซ์ ในตลาดเหล่านี้และเป็นการปูทางให้กับการเติบโตของอนิกซ์ในอนาคตอีกด้วย”

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นผู้บริหารจัดการเครือข่ายโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 44 แห่ง ใน 8 ประเทศ ภายใต้ 3 แบรินด์หลัก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 21 แห่ง ในหลายประเทศซึ่งรวมถึง เวียดนาม มาเลเซีย และออสเตรเลีย อนิกซ์ ตั้งเป้าหมายที่จะบริหารจัดการโรงแรมในเครือทั้งหมด 99 แห่ง ภายในปีพ.ศ. 2567 ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในแผนก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารจัดการด้านบริการขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชีย